

TK park ฉลองครบรอบ 8 ปี สู่อารยธรรมการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

สรุป



อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดแสดงผลงานจากห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ ทั้งนิทรรศการ กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ และภาคีเครือข่ายด้านการอ่าน ภายในงาน “ฉลองครบรอบ 8 ปีที่เค การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด” ระหว่างวันที่ 24 -27 มกราคม 2556 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้(สอว.) หรือ TK park กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 8 ปีของการดำเนินงาน บทบาทสำคัญของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้คือการสร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และทันสมัย พื้นที่บริการของเรา ณ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงสถานที่เก็บหนังสือ แต่เป็นพื้นที่ทดลองสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ในการเรียนรู้ รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ประโยชน์ในการกระจายความรู้ และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ก่อให้เกิดการบริการองค์ความรู้ในรูปแบบที่เรียกว่า ห้องสมุดมีชีวิต

“ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบแห่งนี้ สามารถลบภาพแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของห้องสมุดแบบเดิมๆออกไปจากความคิดของเด็กและเยาวชนได้อย่างสิ้นเชิง โดยเรามีหนังสือและสื่อการเรียนรู้สารพัดประเภทที่คัดกรองมาอย่างดีสามารถรองรับได้ถึง 120,000 รายการ นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดดนตรี ห้องสมุดไอที ศูนย์เรียนรู้แอกประสงค์ ลานสานฝัน ห้องเจียบ รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้มากมายไว้บริการทุกความต้องการของผู้ที่ต้องการจะเรียนรู้ทุกเพศทุกวัยอีกด้วย

จากความพร้อมเหล่านี้จึงส่งผลให้ปัจจุบัน TK park มีผู้เข้ามาใช้บริการทั้งสิ้นกว่า 300,000 ครั้ง/คน/ปี ยอดสมาชิก active member จำนวน 44,879 โดยร้อยละ 35 ของสมาชิก หรือ 7,488 คน เป็นนักเรียนนักศึกษา อายุ 7-21 ปี นอกจากนี้เรายังมีผู้เยี่ยมชมจากองค์กรในและต่างประเทศ 1,165 คณะ รวม 46,384 คน” นอกจากนี้ TK park ยังมีภารกิจด้านการขยายเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตไปสู่หน่วยงานและห้องสมุดต่างๆ การสร้างสรรค์อุทยานการเรียนรู้เสมือนจริง หรือ Digital TK ผ่านเว็บไซต์ www.tkpark.or.th ที่นำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น e-book หนังสือเสียง ห้องสมุดดนตรี Readme E-gazine และอีกมากมาย การสร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ รวมถึงการประชุมและศึกษาวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับหนังสือและการส่งเสริมการอ่าน ทั้งในระดับในประเทศและระหว่างประเทศเป็นประจำทุกปี นับแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา” ดร.ทัศนัย กล่าว

สำหรับกิจกรรมภายในงาน “ฉลองครบรอบ 8 ปีทีเค การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นเชิญชวนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมค้นหาแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิด ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้จากนิทรรศการ กิจกรรมและสื่อสร้างสรรค์ ผลผลิตจากห้องสมุดมีชีวิตและภาคีเครือข่ายด้านการอ่าน อาทิ เยาวชนคนดนตรีจาก TK Band ผลผลิตจากการบ่มเพาะ ความฝันของเยาวชนให้เป็นจริง, TK Reader Zone กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อจุดประกายการเรียนรู้ให้น้องๆเยาวชน การล้อมวงเล่านิทานเด็กแสนสนุก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ Reader Talk กิจกรรมการพูดคุยประสานักอ่าน นักเขียน **Reader Special** โชว์พิเศษจากห้องสมุดเครือข่าย และ TK Music Ed. ในหัวข้อ How can a Small Music Label Survive? เรื่องของค่ายเพลงเล็กๆ ที่เกิดจากความเป็นเพื่อนที่ยืนหยัดมาถึง 10 ปี

พวกเขาอยู่กันอย่างไร บริหารจัดการและมีวิธีคิดอย่างไร ของปอย Portrait และหนึ่ง Sleeper One เป็นต้น

เชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้ที่แสนอบอุ่น และสนุกสนานภายในงานฉลองครบรอบ “8 ปีทีเค การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด” และอย่าพลาดพิเศษสุดกับบัตรสมาชิก ลายLimited Edition โดยศิลปิน นักเขียน นักวาดภาพประกอบ ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 – อาทิตย์ที่ 27 มกราคม 256 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tkpark.or.th หรือ โทร.

02-257-4300